

BAC A BANK tiếp tục được vinh danh là “nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”

10:17 15/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Đây là năm thứ hai liên tiếp BAC A BANK được vinh danh tại sự kiện uy tín này, góp thêm niềm tự hào trong hành trình hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á (17/09/1994 - 17/09/2024).

Mới đây, tại Lễ trao giải HR Asia Awards, nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã được vinh danh là "nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024".



Với chính sách nhân sự “Vì con người”, BAC A BANK tiếp tục được vinh danh là “nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”.

Ngoài giải thưởng chính, BAC A BANK còn giành chiến thắng ở 3 hạng mục đặc biệt, bao gồm: "doanh nghiệp có chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật nhất"; "doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững" và "doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất" như

một ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng phát triển môi trường làm việc hạnh phúc.

HR Asia, tạp chí hàng đầu thế giới dành cho các chuyên gia nhân sự, đã chọn chủ đề "The Definitive Z Choice, bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ gen Z" cho giải thưởng năm nay. Từ hơn 700 hồ sơ doanh nghiệp, Ban tổ chức ấn tượng mạnh mẽ với những cam kết của BAC A BANK trong việc thúc đẩy một môi trường làm việc năng động, bền vững, luôn đổi mới sáng tạo, hòa nhập và chăm sóc nhân viên toàn diện. Những yếu tố giúp ngân hàng đạt điểm cao sau các cuộc khảo sát và phỏng vấn sâu rộng với cán bộ nhân viên ngẫu nhiên.



Đại diện ngân hàng TMCP Bắc Á nhận giải thưởng "nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024".

Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Bắc Á, Chu Nguyên Bình bày tỏ niềm tự hào về thành tích của ngân hàng, nhấn mạnh giá trị cốt lõi "Vì con người" trong các chính sách nhân sự và đào tạo của BAC A BANK.

Ông chia sẻ: "Tại BAC A BANK, chúng tôi tin rằng nhân viên là tài sản quý giá nhất. Các chính sách của chúng tôi không chỉ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên mà còn đảm bảo sự phát triển và trưởng thành liên tục của họ. Chúng tôi cam kết tạo ra một nơi làm việc lý tưởng, một môi trường đào tạo bền vững và trẻ hóa đội ngũ nhân sự để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành ngân hàng".

Là nhân sự được chọn làm khảo sát ngẫu nhiên, chị B.T.M đánh giá: Gia nhập ngân hàng TMCP Bắc Á hơn 5 năm, tôi luôn cảm nhận được đây là ngôi nhà thứ 2 nơi tôi được chăm sóc, đảm bảo đầy đủ quyền lợi về vật chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, hằng năm ngân hàng có những khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các xu hướng mới của ngành để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công việc. Một môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc và nhiều tiềm năng phát triển là điều tôi luôn kiếm tìm và BAC A BANK đã trao cho tôi tất cả những điều đó.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/voi-chinh-sach-nhan-su-%E2%80%9Cvi-con-nguoi%E2%80%9D-bac-a-bank-tiep-tuc-duoc-vinh-danh-la-%E2%80%9Cnoi-lam-viec-tot-nhat-chau-a-2024%E2%80%9D>